

ข้อคิดดีๆ ...ก่อนคิดจะหึง

นำเสนอเมื่อ : 1 พ.ย. 2552

วันนี้มีข้อคิดดีๆ ก่อนคิดจะหึง มาฝากค่ะ ลองนำไปปฏิบัติดูนะคะ

1. คิดให้ดีกว่า ความหึง เป็นสิ่งที่ทำให้เสียเวลา

แทนที่คุกรักมันแต่จับผิดกันว่า เดียวจะมีใครมาชอบแฟนคูรีเปล่าวะ หรือไม่งั้นก็กังวลว่า ทำมี่ยทำไมแฟนเราชอบเหลมมองคนอื่นอยู่เรื่อย แถมมองไม่มองเปล่า แต่มองด้วยสายตาเจ้าชู้ ซึ่งนาตีบหรงกนะ แต่คิดดูดี วาจะเอาเรื่องแค่นี้มาใส่ใจไปทำไม? ในเมื่อเค้าก็ไคแต่มองละวา...นี่พูดถึงคนที่ชอบมองอย่างเดียวจริงๆ ไม่ได้หวังจะไปหาเซเซหาเลยนอกหลนอกทางนะ

เพราะถ้าเค้าอยากจีบหรือกีกะคนอื่นจริงๆ ละก็ ไม่มีวันชะละ ที่จอมเจ้าชู้จะทำต่อหน้าต่อตาแฟนตัวเองให้จับได้ ดังนั้น พวกเราใช้เวลาที่ต้องคอยพะวงพะวงไปทำประโยชน์ให้ตัวเองไม่ดีกว่าเรอะ ด้วยการยึดทรัพย์ของแฟนมาดเจ้าชู้ทั้งหมดมาเป็นของเราซะ แลวปลอยมันไป จะไปหวนเสนาหใครก็เอาเหอะ เพราะไม่มีทางรังมันอยู่รอก แคส่งสอนให้เคาบจไม่มีเงิน ก็ไมนาจะไปไหนรอด คอยดูละกัน

2. จำไว้ว่า ความหึงมีแต่บ่อนทำลายสัมพันธ์ภาพของคู่รักที่เคยรู้สึกดีต่อกันให้พังทลายลง แล้วยังอยากหึงอีกเรอะ

ของพรรคนี่ที่จริงแทบไม่ต้องอธิบายก็เข้าใจกันอยู่แล้วใช่ไม่วา ชินมัวหึงไม่เข้าเรื่อง, หึงสะเปะสะปะ และไม่มันะมันยัง แทนที่ “คนถูกหึง” จะรู้สึกดีวาแฟนรัก ตรงข้าม อาจผิดหวังมากกว่าสิ

เพราะถ้าหึงแบบไร้สติก็เท่ากับระแวงกันนี้หว่า แถมยังหมายความว่า ไม่ไว้ใจกันซะด้วย จุนดีไม่ดู้อาจทำให้ “คนถูกหึง” อยุากตีตัวออกห่าง เพราะเหนื่อยใจนะสิ...ถามไค แทนที่เป็นคูรักแลวจะอยู่กันน้อยอย่างมีความสุขกลับทุกชนิด เฮอ...เสียดายจัง รู้อีญคนเดียว ไม่มาหาใส่หัวซะก็ดี

3. ท่องไว้เลยว่า ถ้าอยากเอาชนะความหึงต้องอาศัยความอดทน, อดทน และอดทน

ไม่มียาแก้ความหึงยี่ห่อไหนที่ไซไคผลชะงักไปกว่า ความอดทนอีกแลวละนองเอย

จะนั้น หากให้แนะอย่างกำปั้นทุบดิน ก็จงทำตัวแบบ “เอาหูไปนา เอาตาไปไร่” เข้าไว้ แลวบางที เหตุการณ์ ที่ทำให้พวกเราคิดว่า ไมนาไว้ใจแฟนก็จจะคลิคลายไปในทางที่ดีเองแลหะ เพราะความอดทนก็คือการประนีประนอม ของคูรักอย่างนึ่ง แถมยังเป็นการให้เกียรติเคาดว

มีสาวบางคน เห็นแฟนเข้าไปกอดเด็กสาวคนนึ่ง แลวใจหล่อนึ่งอู้ทุบอยุากฉีกแฟน ออกเป็นชิ้นๆ ไปเดียวนั้นเลย แต่ยังไม่ทันไคลงมือ แฟนก็แนะนำใหรูจักวา เด็กคนนึ่งคือนองสาว หรือหลานเคาดวงหาก ฝ่ายหญิงจึงเก็อบไคนขอหาทำราย รำกายไปแลวใหม่ละ แต่ดีที่อดทน ไม่แสดงความรู้สึกเฟอะพะเอะและตีตนไปก่อนไขออกมาซะก่อน เรื่องนึ่งจึงจบอย่างแฮปปี้ เอนดึ่ง ไม่งั้นคงหนาแตก และผิดใจกะแฟนไปแลว นึ่งแหหวัดตกพุ่มมยแลวใหม่ละ

4. รู้ป่าวว่า ความหึงทำให้คนหน้าตาดีแก่เร็วมาหนักต่อหนักแล้ว

สังเกตตอนที่คุณหึงสิ หน้าตาของคุณเป็นอยุวงไรกันมั้งละ? รับรองสิหน้าย้อมขาดความสุข, ด้วขมวด, ยิ้มไม่ออก หรือไม่ก็ทำเป็นแสะยะยิ้ม รวมถึงการซักสีหนา ซึ่งสิ่งเหล่านีลวนพว ดินญา ให้เกิดขึ้นเร็วกวาวัยอันควรทงนาลละ ชินมีสีหนาบอกนุญไม่รับบอยๆ อีกหนอยอาจเสียดังคไปลบบริวอยไมรูตว

รู้งี้ แลวยังอยุากหึงแรงเพราะรักแรงอีกมะ สู้รักษาหน้าตาดี ดีของคุณๆ เอวไว้ไม่ดู้อกว่าเรอะ เพราะแฟนใครมั้งวู ที่ยังอยุากอยู่กับคนหน้าตาบูดบึ้ง หรือคิ้วผูกโบ แถมยังมีริวรอยบนหน้าผากนะ ชินหึงแลวทำให้แกไไว ึ่งนกรุณาคิดกันซะให้ดีๆ ก่อนหึงละกันนะ

5. ก่อนหึง อย่าลืมฉุกคิดไว้เสมอว่า คุณกำลังคิดมากไปเองแหงเลย จะได้สบายใจ

แมแฟนจะไมชอบเอยปากบอกรักคุณบอยๆ จะเป็นเพราะเคาปากทหนัก หรือดูิดวาไม่จำเป็นต้อ พุดซ้ำพุดซาก็แลวแต่ จงเชื่อมันในตัวเองเขาไววา คุณเองก็มีดีอยู่ในตัวไมแพใครๆ ดึงั้น

ต่อให้แฟนเป็นคนขี้เบือขนาดไหน ก็ไม่ยอมพราวจากกันแหงๆ เพราะหนุเป็น 1 ในตองอูนี้นา แต่มันใจในตัวเองก็ควรมีดีอยู่กะตัวจริงๆ แคเนี้ย ก็ไม่ตองเหวียงแหหึงเรื้อยเบือยแลวนะเซ

ที่มา : สารระแนดอมคอม